

ซีโวล่า นำทีมผู้รักธรรมชาติทำความสะอาดชายหาด บนเกาะพีพี เพื่อคืนความสดใสสู่ท้องทะเลอันดามัน



เกาะพีพี ประเทศไทย - ซีโวล่า รีสอร์ททुरुผู้บุกเบิกกิจกรรมดำน้ำและการใช้ชีวิตในสไตล์ติดดิน (barefoot luxury) บนเกาะพีพี ได้สานต่อเจตนารมณ์ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการนำทีมนักอนุรักษ์ ผู้รักธรรมชาติ พนักงานและคนในชุมชนร่วมกันทำความสะอาดชายหาดของช่องกิวและอ่าวห้วย โดยที่ตามปกติจะมีการทำความสะอาดชายหาดหลักของรีสอร์ทเองวันละสามครั้ง



ในระยะเวลาสองวันของการทำกิจกรรมที่ด้านเหนือของเกาะพีพี เพื่อนผู้รักธรรมชาติ พนักงานและผู้ร่วมงานของรีสอร์ท รวมถึงสมาชิกในชุมชนท้องถิ่นต่างช่วยกันอย่างขันแข็งและสามารถเก็บขยะออกจากชายหาดได้มากถึง 50 ตุง รวมเป็นน้ำหนักถึง 300 กิโลกรัม ทำให้ชายหาดดูสะอาดน่ามองและสร้างความปลอดภัยให้กับสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้น

ฟลอเรียน ฮัลเลอร์มานน์ ผู้จัดการทั่วไปของซีโวล่ารีสอร์ทระดับห้าดาว PADI กล่าวว่า เขารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง กับความพยายามจากอาสาสมัครทุกท่าน ซึ่งงานของพวกเขาจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมบริเวณในรีสอร์ทและพื้นที่ใกล้เคียง

“ช่วงเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากที่ได้รับการสนับสนุนจากคนในชุมชนท้องถิ่นที่เต็มใจมาช่วยกันดูแลสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นของเราเอง” ฮัลเลอร์มานน์ กล่าว “ขยะที่ตกค้างบริเวณชายหาดนอกจากจะทำให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่น่ามองแล้ว ขยะส่วนใหญ่ยังไม่สามารถย่อยสลายไปตามธรรมชาติ นั่นหมายความว่าหากไม่มีความพยายามที่จะลดปริมาณขยะในท้องทะเลลง ขยะเหล่านี้ก็จะยังคงอยู่ในระบบนิเวศของท้องทะเลไปอีกนานหลายปีหรือตลอดไป”

ซีโวล่าก่อตั้งขึ้นมาโดยยึดมั่นในหลักการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ภายในรีสอร์ทมีการออกแบบระบบต่างๆที่จำเป็นต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น ระบบน้ำสำรอง ซึ่งประกอบไปด้วย บ่อน้ำจืด 4 บ่อ และโรงบำบัดน้ำระบบรีเวิร์สออสโมซิสที่จะนำน้ำสะอาดกลับมาใช้ใหม่ เพื่อเป็นการลดการใช้น้ำอย่างไม่จำเป็น นับเป็นความพยายามที่ทำให้รีสอร์ทได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกโรงแรมในกลุ่ม Green Pearls สำหรับประเภทโรงแรมรีสอร์ทที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนของระบบนิเวศ

นอกจากรีสอร์ทจะมีมาตรฐานตามที่กำหนดจนได้รับการรับรองว่าเป็นรีสอร์ท PADI Five Star และเป็นจุดหมายปลายทางที่นักดำน้ำทั่วโลกอยากจะมาเยือนแล้ว ซีโวล่ายังได้รับรางวัล PADI Green Star Award จากโครงการ ‘Coral Freedom’ ของรีสอร์ท อันเป็นความพยายามของรีสอร์ทที่ทุ่มเทให้กับการรักษาสิ่งแวดล้อม

โครงการ 'Coral Freedom' จะเน้นเกี่ยวกับการต่อสู้กับปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาว ซึ่งเป็นผลกระทบที่เกิดจากการปล่อยคาร์บอนสู่ชั้นบรรยากาศเป็นปริมาณมากและภาวะโลกร้อนที่เพิ่มสูงขึ้น โดยทางรีสอร์ทได้ทำการปลูกปะการังคืนกลับสู่ธรรมชาติมากกว่า 10,000 กิ่งโดยรอบเกาะพีพี นอกจากนี้ซีโวล่ายังเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Green Fins ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก United Nations Environmental Programme อันเป็นความพยายามระดับโลกที่จะเพิ่มการรับรู้ของประชาชนและยกระดับวิถีปฏิบัติการจัดการของโรงแรมและรีสอร์ทที่จะเป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์แนวปะการังและส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและรูปภาพความละเอียดสูง โปรดติดต่อ:

คุณฟลอเรียน ฮัลเลอร์มานน์

ผู้จัดการทั่วไป

ซีโวล่า รีสอร์ท

อีเมล: gm@zeavola.com

โทร: +66 (0) 87 894 3190

www.zeavola.com

คุณเดวิด จอห์นสัน

กรรมการผู้จัดการ

เดลิเวอริง เอเชีย คอมมิวนิเคชันส์

อีเมล: dj@deliveringasia.com

โทร: +66 (0) 89 170 9866

www.deliveringcommunications.com

หมายเหตุถึงบรรณาธิการ:

ซีโวล่า (Zeavola) เป็นรีสอร์ททอนูรักษ์สิ่งแวดล้อมระดับหรูชั้นนำที่น่าหลงใหลที่สุดบนเกาะพีพี ตั้งอยู่ที่ชายหาดแหลมตง ทางตอนเหนือของเกาะพีพีตอนอันสวยงามบริสุทธิ์ใ้การแต่งเติม อยู่ห่างจากภูเก็ตไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงเมื่อเดินทาง

ด้วยเรือเร็ว (speedboat) ชั้นหนึ่งที่ซีโวล่า ลูกค้ำที่เข้าพักจะได้สัมผัสบรรยากาศของความเรียบง่าย การเดินทางที่เปี่ยมด้วยการค้นพบสิ่งใหม่ตื่นตาตื่นใจและประสบการณ์การดำน้ำที่พิเศษไม่เหมือนใคร ศูนย์ดำน้ำของซีโวล่าได้รับการรับรองจากศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันให้เป็นรีสอร์ทในโครงการกรีนฟินส์ (Green Fin Resort) รวมทั้งยังเป็นศูนย์ดำน้ำ PADI Green Leaf และเป็นรีสอร์ทที่ได้การรับรอง PADI Five Star Diving อีกด้วย

ซีโวล่า มุ่งมั่นอย่างจริงจังที่จะทำงานและอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืนเพื่อปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพของเกาะพีพี และขณะเดียวกันก็แสวงหาวิธีการใหม่ๆ ที่แตกต่างอยู่เสมอเพื่อให้ลูกค้ำที่เข้าพักได้สัมผัสเกาะพีพีอย่างลึกซึ้งที่มาพร้อมกับความหรูหราแบบธรรมชาติอย่างแท้จริง